



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตบางพลัด (ฝ่ายปกครอง โทร ๐ ๒๔๒๔ ๓๓๗๗๗ ต่อ ๖๑๕๗-๖๑๖๒ โทรสาร ๐ ๒๔๒๔ ๘๘๗๕)

ที่ กท ๗๔๐๑ / ๗๖๗๔

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเขตบางพลัดขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตบางพลัด ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล รายงานสาวปัญจพร เนิ่นอุไร มาเพื่อโปรดปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน หากบุคคลใดประสงค์ทักท้วงในเรื่องดังกล่าวสามารถยื่นเรื่องทักท้วงได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางพลัด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

(นางเออิจิตต์ เปลียนชา)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางพลัด



ประกาศสำนักงานเขตบางพลัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้สำนักงานเขตบางพลัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตบางพลัด ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวปัญงพร เนินอุไร	นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ขบพ.๑๒๙)	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขบพ.๑๒๙)	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางพลัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี)
ผู้อำนวยการเขตบางพลัด

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวปัญจพร เนินอุไร
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขบพ.๑๒๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- ศิลปศาสตรบัณฑิต (บ้านและชุมชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๖ มีนาคม ๒๕๔๙)</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑ เดือน ๒๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑ เดือน ๒๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑ เดือน ๒๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)</p> <p>- ไม่มี</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๘</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวปัญญาพร เนิญอุไร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขบพ. ๑๒๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ขณะดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางพลัด

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

รับลงทะเบียนพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในพื้นที่เขต

บางพลัด ซึ่งคุณสมบัติของเด็กที่ได้รับสิทธิจะต้องเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยจะได้รับเงินในอัตรา

๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน ไปจนถึงอายุครบ ๖ ปี

ปีงบประมาณ	จำนวน (ราย)
๒๕๖๐	๗๒
๒๕๖๑	๑๓๙
๒๕๖๒	๒๗๐

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงสิทธิการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

จากการที่ได้มีการประกาศนโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ส่งผลให้มีประชาชนมาลงทะเบียนขอรับสิทธิกันอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่ามีผู้ที่มีสิทธิในพื้นที่เขตบางพลัดที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ ตามนโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงสิทธิการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และเพิ่มการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง และช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้เกิดความรวดเร็ว และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงสิทธิในการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- เพิ่มช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และช่วยให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ

อย่างถูกต้อง

- เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง